

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

มูลนิธิสถานฝึกคนพิเศษได้จัดตั้งโครงการยามอนุรักษ์โลกวาดด้วยมือโดยคนพิการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกคนพิการที่ชมรมคนพิการเชิงควมมีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงตนเองได้ 2) เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกคนพิการให้รู้สึกว่าคุณค่าในสังคม

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการยามอนุรักษ์โลกวาดด้วยมือโดยคนพิการของมูลนิธิสถานฝึกคนพิเศษ ครั้งนี้เพื่อต้องการทราบว่าสมาชิกคนพิการนั้นสามารถสร้างรายได้หลังการเข้าร่วมโครงการฯเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯหรือไม่ อีกทั้งต้องการทราบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯนั้น สามารถสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกคนพิการได้เพียงใด และสมาชิกคนพิการรู้สึกพึงพอใจต่อกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯหรือไม่

จากการศึกษาเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการยามอนุรักษ์โลกวาดด้วยมือโดยคนพิการของมูลนิธิสถานฝึกคนพิเศษ โดยมีสมาชิกคนพิการที่ชมรมคนพิการเชิงควมเป็นประชากรจำนวน 30 ราย มีวิธีการเก็บรวบรวมโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา นำเสนอข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกคนพิการส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.3 มีอายุระหว่าง 36-50 ปี ร้อยละ 43.3 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 50.0 ไม่มีบุตร ร้อยละ 30 มีสมาชิกในครอบครัวจำนวน 4 คน ร้อยละ 73.3 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 53.3 มีความพิการขา ร้อยละ 40 มีความพิการมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 40.0 มีสาเหตุของความพิการคืออุบัติเหตุ

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯด้านรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ด้านรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯของสมาชิกคนพิการ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ สมาชิกคนพิการร้อยละ 43.3 เป็นผู้ว่างงาน สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 1,370 บาท โดยแหล่งที่มาของรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการฯมาจากการประกอบอาชีพร้อยละ 53.3 สมาชิกคนพิการร้อยละ 43.3 มีเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการฯเพื่อเป็นอาชีพเสริม สมาชิกคนพิการร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการฯมากกว่า 8 เดือนขึ้นไป โดยหลังเข้าร่วมโครงการฯสมาชิกคนพิการมีรายได้ที่มจากการวาดยามเฉลี่ยเดือนละ 936 บาทต่อเดือน และมีรายได้อื่นเฉลี่ยเดือนละ 1,208.33 บาทต่อคน รวมรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหลังเข้าร่วมโครงการฯเท่ากับ 2,144.33 บาท โดยหลังเข้าร่วมโครงการฯ สมาชิกมีแหล่งที่มาของรายได้อื่นมาจากเงินช่วยเหลือของทางราชการร้อยละ 73.3 และจากการประกอบอาชีพร้อยละ 50.0 สมาชิกคนพิการร้อยละ 53.3 คิดว่ากิจกรรมของโครงการฯสร้างรายได้ให้ในระดับปานกลาง

การเปรียบเทียบรายได้ของคนพิการก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า สมาชิกคนพิการมีรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการฯน้อยกว่ารายได้หลังเข้าร่วมโครงการฯอย่างมีนัยสำคัญ ถือว่าประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯในด้านรายได้

ส่วนที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯด้านขวัญและกำลังใจของสมาชิกคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ

จากการศึกษาด้านขวัญและกำลังใจของสมาชิกคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า หลังจากที่มีสมาชิกคนพิการเข้าร่วมโครงการฯแล้วมีขวัญและกำลังใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55

โดยสมาชิกคนพิการมีระดับขวัญและกำลังใจในระดับสูงที่สุดได้แก่ การเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้รู้สึกมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยมีระดับขวัญและกำลังใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.77 รองลงมาสมาชิกคนพิการรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทำกิจกรรมของโครงการฯร่วมกับเพื่อนคนพิการ มีค่าเฉลี่ย 4.73 สมาชิกคนพิการรู้สึกมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานที่ดีทุกครั้งที่มาทำกิจกรรมของโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.70 สมาชิกคนพิการรู้สึกกระตือรือร้นทุกครั้งที่มาทำกิจกรรมของโครงการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.60 กิจกรรมของโครงการฯทำให้สมาชิกและเพื่อนคนพิการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีค่าเฉลี่ย 4.60 สมาชิกคนพิการรู้สึกพึงพอใจต่อผลงานทุกชิ้นของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.53 สมาชิกคนพิการรู้สึกภาคภูมิใจที่มีอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.53

และสมาชิกคนพิการมีระดับขวัญและกำลังใจในระดับมากได้แก่ สมาชิกคนพิการรู้สึกมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.40 สมาชิกคนพิการรู้สึกว่ามีส่วนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.37 และสมาชิกคนพิการรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.23

ตารางที่ 42 สรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจของสมาชิกคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจ	เหตุผล
1. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯแล้ว ท่านรู้สึกมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม	-มีอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง -รับผิดชอบตนเองได้ แบ่งเบาภาระทางบ้านได้
2. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯแล้ว ท่านรู้สึกว่ามีส่วนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	-ได้ผลิตสิ่งที่มีประโยชน์ให้สังคมใช้เพื่อสิ่งแวดล้อม
3. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯแล้ว ท่านรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น	-มีอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง -มูลนิธิเป็นที่พึ่งในเรื่องอาชีพและการทำกายภาพบำบัด -ทำกิจกรรมแล้วรู้สึกสบายใจ มีที่พึ่งทางใจ
4. ท่านรู้สึกกระตือรือร้นทุกครั้งที่มาทำกิจกรรมวาดขำของ โครงการฯ	-ได้พบเพื่อนแล้วมีความสุข -ได้มาทำงานและมีรายได้ -ชอบงานวาดขำ ชอบมาทำกิจกรรม -ได้ทำสิ่งที่ดีเพื่อมูลนิธิ
5. ท่านมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทำกิจกรรมของโครงการฯร่วมกับเพื่อนคนพิการ	-ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อน รู้สึกสนุกสนาน
6. กิจกรรมของโครงการฯทำให้ท่านและเพื่อนคนพิการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	-เห็นอกเห็นใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน -ได้พูดคุย ปรับทุกข์กัน
7. ท่านมีความรู้สึกมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานที่ดีทุกครั้งที่มาทำกิจกรรมของโครงการฯ	-ตั้งใจทำงาน อยากให้งานออกมามีคุณภาพ -อยากให้งานขายได้
8. ทุกครั้งที่มาทำกิจกรรมของโครงการฯ ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อผลงานทุกชิ้นของตนเอง	-ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่

ตารางที่ 42 (ต่อ) สรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจของสมาชิกคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจ	เหตุผล
9. หลังจากเข้าร่วมโครงการฯแล้ว ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่มีอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง	-ได้แบ่งเบาภาระครอบครัว -มีรายได้ไว้ใช้จ่ายส่วนตัว
10. หลังจากเข้าร่วมโครงการฯแล้ว ท่านรู้สึกมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น	-มีอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง -มีเพื่อนที่พิการเหมือนกัน -ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนแล้วสบายใจ ไม่เหงา -วาดรูปแล้วทำให้ไม่รู้สึกเครียดต่อสภาพพิการ

ส่วนที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ

กระบวนการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯยามอนุรักษ์โลกวาดด้วยมือโดยคนพิการของมูลนิธิสถานฝึกคนพิเศษ ได้แก่ 1) กระบวนการจัดอบรมความรู้เรื่องการวาดยาม 2) กระบวนการผลิตยาม 3) กระบวนการพิมพ์สียาม 4) กระบวนการวาดยาม และ 5) กระบวนการจ่ายค่าตอบแทน โดยมีระดับความพึงพอใจรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69

สมาชิกคนพิการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ กระบวนการจ่ายค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ย 4.83 และรองลงมา ได้แก่ กระบวนการผลิตยาม มีค่าเฉลี่ย 4.82 กระบวนการพิมพ์สียาม มีค่าเฉลี่ย 4.69 กระบวนการจัดอบรมความรู้เรื่องการวาดยาม มีค่าเฉลี่ย 4.62 และน้อยที่สุด ได้แก่ กระบวนการวาดยาม มีค่าเฉลี่ย 4.52 ตามลำดับ

ตารางที่ 43 สรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกคนพิการต่อกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อกระบวนการ	เหตุผล
1.1 ความพึงพอใจต่อวิทยากร	-มีความรู้สูง สอนดี และเข้าใจง่าย
1.2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาในการอบรม	-เนื้อหาครบถ้วน -ทำให้รู้จักการใช้สิทธิที่ถูกต้อง
2.1 ความพึงพอใจต่อวัสดุที่ใช้ผลิตയാม	-เนื้อผ้าดี วาดรูปง่าย สีไม่ซีบ สีติดทนดี
2.2 ความพึงพอใจต่อความเรียบร้อยของการตัดเย็บ	-ตัดเย็บดี ด้ายไม่หลุดลุ่ย ทนทาน และได้สัดส่วน

ตารางที่ 43 (ต่อ) สรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกคนพิการต่อกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อกระบวนการ	เหตุผล
3.1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบสัญลักษณ์ของมูลนิธิ	-สื่อความหมายถึงคนพิการ
3.2 ความพึงพอใจต่อความเรียบร้อยของการพิมพ์สี	-ชัดเจน สีไม่เลอะ สวยงาม
4.1 ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ที่ใช้วาดയാม	-มีอุปกรณ์ครบและเพียงพอ
4.2 ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในการทำงาน	-บรรยากาศดี รมรื่น ต้นไม้เยอะ -อากาศถ่ายเท ไม่ร้อน เย็นสบาย -บริเวณกว้างขวาง -มีห้องน้ำสำหรับคนพิการ -สะอาด เป็นระเบียบ
5.1 ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทน	-เพียงพอและสมเหตุสมผล
5.2 ความพึงพอใจต่อระยะเวลาจ่ายค่าตอบแทน	-ตรงเวลา

ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สมาชิกคนพิการมีปัญหาในการเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ได้แก่ การเดินทางไม่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 40.0 โดยต้องการให้โครงการฯช่วยเหลือคือจัดรถรับ-ส่งในเส้นทางที่ตนเองอาศัยอยู่มากขึ้น

สมาชิกคนพิการเห็นว่าสิ่งที่โครงการฯควรมีการปรับปรุงมากที่สุดได้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดยาม คิดเป็นร้อยละ 26.7 โดยต้องการให้โครงการฯจัดหาภาพตัวอย่างมาเพิ่มเพื่อช่วยในการเสริมจินตนาการในการวาดภาพ และต้องการพู่กันที่มีขนาดหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้วาดภาพได้อย่างสวยงามมากขึ้น

อภิปรายผลการศึกษา

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการยามอนุรักษ์โลกวาดด้วยมือโดยคนพิการของมูลนิธิสานฝันคนพิเศษ ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการฯตามแนวคิดของดิเรก ศรีสุโข (2529)

ด้านรายได้ของสมาชิกคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า รายได้หลังเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแสดงว่าประสบผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ด้านขวัญและกำลังใจของสมาชิกคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า สมาชิกคนพิการมีขวัญและกำลังใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในระดับขวัญและกำลังใจของสมาชิกคนพิการที่รู้สึกมั่นคงในการใช้ชีวิตพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับการศึกษาของสุพรรณรัตน์ นันทไพโรจน์ (2544) ที่พบว่าภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ คนพิการรู้สึกมั่นคงในชีวิตด้านจิตใจในระดับมาก แต่คนพิการรู้สึกมั่นคงในชีวิตด้านรายได้และด้านอาชีพในระดับปานกลางซึ่งไม่สอดคล้องกัน

ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ พบว่า สมาชิกคนพิการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าประสบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ในด้านการวัดความพึงพอใจของสมาชิกคนพิการที่มีต่อกระบวนการดำเนินงานของโครงการฯ โดยสมาชิกคนพิการรู้สึกพึงพอใจต่อกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องความพึงพอใจงานของสมยศ นาวิกาน (2544) ซึ่งกล่าวว่าโดยทั่วไปเราจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเป็นแหล่งที่มาของความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยแล้วพบว่า สมาชิกคนพิการรู้สึกพึงพอใจต่อวิทยากร เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม และสิ่งแวดล้อมในการทำงานในระดับมากที่สุด และรู้สึกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดยามนั้นควรได้รับการปรับปรุงมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของสุปริดา คงธรรม (2522) ที่พบว่า คนพิการส่วนใหญ่ที่ได้รับการฝึกอาชีพ

นั้นรู้สึกพอใจต่อวิชาชีพที่ได้รับการฝึก ครูผู้ฝึก และสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านวัสดุอุปกรณ์นั้น คนพิการร้อยละ 48.94 รู้สึกไม่พอใจ

ข้อค้นพบ

1. สมาชิกคนพิการที่มีเหตุผลในการเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อเป็นอาชีพหลักนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ เห็นว่ากิจกรรมสร้างรายได้ในระดับมากที่สุด ส่วนสมาชิกคนพิการที่มีเหตุผลในการเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อเป็นอาชีพเสริมนั้นส่วนใหญ่เห็นว่าการสร้างรายได้ในระดับปานกลางเท่านั้นเช่นเดียวกับ สมาชิกคนพิการที่มีเหตุผลในการเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อสังคม

2. สมาชิกคนพิการที่มีเหตุผลในการเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อเป็นอาชีพหลักนั้นมีรายได้ที่เกิดจากการวาดยามเฉลี่ยมากกว่ารายได้ก่อนเข้าร่วม โครงการฯ อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ สมาชิกคนพิการที่มี เหตุผลในการเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อเป็นอาชีพหลักมีรายได้ก่อนเข้าร่วม โครงการฯ เฉลี่ย 1,027.27 บาท ต่อเดือน มีรายได้ที่เกิดจากการวาดยามเฉลี่ย 1,681.81 บาทต่อเดือน ในขณะที่มีรายได้อื่นที่ นอกเหนือจากการวาดยามเพียง 500 บาทต่อเดือน แสดงว่ากิจกรรมของ โครงการฯ เป็นแหล่งรายได้ของ สมาชิกในกลุ่มนี้

3. จากข้อมูลเกี่ยวกับรายได้นั้น พบว่า สมาชิกที่ทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอได้แก่สมาชิกทุกคน ที่เข้าร่วม โครงการฯ เพื่อเป็นอาชีพหลักซึ่งมีจำนวน 11 ราย และสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วม โครงการฯ เพื่อ เป็นอาชีพเสริมซึ่งมีจำนวน 13 ราย โดยสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มนี้เข้าร่วม โครงการฯ เป็นเวลามากกว่า 8 เดือนขึ้นไป

4. สมาชิกคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมของ โครงการฯ มีขวัญและกำลังใจดีมาก โดยสมาชิกส่วน ใหญ่มีระดับขวัญและกำลังใจในระดับมากที่สุดต่อการพบปะเพื่อนคนพิการด้วยกัน และทำงานร่วมกัน เป็นกลุ่ม รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนคนพิการด้วยกัน

5. สมาชิกคนพิการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินกิจกรรมของ โครงการฯ โดยรวมใน ระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยย่อยแล้ว พบว่า สมาชิกคนพิการมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ที่ ใช้ในการวาดยามในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37 ซึ่งมีค่าน้อยที่สุดในกระบวนการทั้งหมด นอกจากนี้ สมาชิกคนพิการยังมีความเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดยามนั้นควรได้รับการปรับปรุงมากที่สุด เป็น จำนวน 8 รายคิดเป็นร้อยละ 26.7

6. ปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมของ โครงการฯ พบว่าสมาชิกคนพิการมีปัญหาการเดินทางไม่ สะดวกมากถึง 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 เนื่องจากบ้านอยู่ไกลและสมาชิกบางคนต้องมีญาติมาส่งจึงจะ

มาร่วมทำกิจกรรมของโครงการฯ ได้ โดยสมาชิกที่มีปัญหาการเดินทางนั้น ได้แก่สมาชิกที่มีเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นอาชีพเสริมมากถึง 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.3

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหาร โครงการฯ ควรส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้โครงการฯ เป็นที่รู้จักและได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนมากขึ้น และควรหาผลิตภัณฑ์อื่นมาเสริมให้สมาชิกได้จัดทำมากขึ้น เช่น การวาดเสื้อยืด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย และเพื่อให้มีปริมาณสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกคนพิการมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นอาชีพหลักนั้น มีสมาชิกคนพิการที่ว่างงานรวมกับไม่เคยประกอบอาชีพรวมกันอยู่ถึงร้อยละ 64.7 จึงควรส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มนี้มีอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2. เนื่องจากสมาชิกคนพิการมีขวัญและกำลังใจดีมาก ผู้บริหารโครงการฯ จึงควรส่งเสริมให้สมาชิกแนะนำเพื่อนพิการมาร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น เพื่อที่มูลนิธิฯ จะได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในสังคมได้มากขึ้น
3. โครงการฯ ควรจัดให้วิทยากรในท้องถิ่นมานำสมาชิกคนพิการในการนำอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาใช้ในการวาดยามเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อให้สมาชิกมีอุปกรณ์ไว้ใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อความสะดวกของสมาชิกคนพิการที่มีที่พักอยู่นอกเส้นทาง ควรวางแผนจัดเส้นทาง การรับส่งสมาชิกคนพิการให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยอาจจัดรถรับส่งสมาชิกที่มีที่พักในเส้นทางเดียวกันให้มาทำกิจกรรมในวันเดียวกันสลับกันไป เพื่อให้สมาชิกส่วนใหญ่สามารถเดินทางมาทำกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องการเดินทาง นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกที่มีเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นอาชีพเสริมและมีอาชีพว่างงานสามารถมาร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ได้บ่อยครั้งขึ้น
5. นอกจากนี้ สมาชิกที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาทำกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอนั้น โครงการฯ ควรจัดงานให้สมาชิกในกลุ่มนี้ไปทำที่บ้านได้เพื่อลดอุปสรรคในการทำกิจกรรมของโครงการฯ ที่เกิดจากการเดินทาง และอาจเป็นการประหยัดเวลาการเดินทางสำหรับผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ไกลจากชมรมฯ มาก

6. โครงการฯควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของโครงการฯให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อระดมทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือสมาชิกคนพิการในด้านต่างๆและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ

7. โครงการฯควรส่งเสริมสมาชิกคนพิการที่มีความสามารถโดดเด่นให้เป็นหัวหน้ากลุ่มเพื่อให้สมาชิกเกิดความกระตือรือร้นในการมาร่วมทำกิจกรรมของโครงการฯและมีขวัญและกำลังใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมนันทนาการภายในชมรมฯเพื่อให้สมาชิกกลุ่มที่มาทำกิจกรรมไม่สม่ำเสมอรู้สึกสนใจที่จะมาทำกิจกรรมมากขึ้น และไม่รู้สึغبื่อหน่ายในการมาร่วมทำกิจกรรมฯ